



## เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอ กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระราชกรรณบริหาร ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย นางสาววิจิตรา ภูโคก นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย เป็นประธานที่ประชุมการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง แจกการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เทศบาลตำบลกมลาไสยมุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความศรัทธา และเชื่อมั่นแก่สังคมว่า เทศบาลตำบลกมลาไสย เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในฐานะผู้บริหารเทศบาลตำบลกมลาไสย จึงขอประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานของแผ่นดิน ด้วยความสำนึกและ ตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ตาม แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม โดยเต็มกำลังความสามารถ จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและขอ ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน มีเจตนาธรรมที่จะไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและ ปฏิบัติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งจะยื่นหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างความ นิยม ในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ให้เข้มแข็งและ ยั่งยืน และสำหรับประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567 นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย ได้เน้นย้ำการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลกมลาไสย เกิดความตระหนักในกาปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยได้ประกาศเจตนาธรรมนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทุกวาระเทศกาลและโอกาสต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบนายกรัฐมนตรีนว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2567

